



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดยะลา  
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร  
และการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการ  
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ก.จ.จ.) จังหวัดยะลา เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของ ข้าราชการองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 30 ตุลาคม  
2545

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม  
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงวันที่ 28 พฤศจิกายน  
2548 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดยะลา ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2549 เมื่อ  
วันที่ 31 มกราคม 2549 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)  
จังหวัดยะลา เรื่อง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วน  
จังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2545 ในข้อ  
235 โดยเพิ่มวรรคสาม ดังนี้

กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) เห็นชอบให้จัดตั้ง หรือปรับปรุงส่วน  
ราชการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เสนอเรื่องการกำหนดตำแหน่งใหม่ และอัตรากำลังต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ทั้งนี้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่  
พร้อมกรอบอัตรากำลังเมื่อคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ให้ความเห็นชอบการกำหนด  
ตำแหน่งใหม่ และอัตรากำลังแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

(นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา